

ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๘.๑/๖๔๖๖



ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคมและการท่องเที่ยว มีการเคลื่อนย้ายของประชาชนจำนวนมาก ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและการจำกัดการรวมตัวของประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการลดอัตราการระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง และลดอัตราการระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง จึงประกาศให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๐๑๗



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนจำนวนมากถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและการจำกัดการรวมตัวของประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการลดอัตราการระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

๑. สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
 ๒. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
 ๓. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
 ๔. สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์)
 ๕. สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย
 ๖. สนามชนไก่ /ซ้อมไก่
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง